
Fundagerð foreldrafélagsins 

9. september 2024 

  

Á fundinum voru: Ríkey, Petra, Hulda, Anna Sigga, Bjarki og Þorbjörg 

  

Umræðuefni:  

  

• Rætt um verkefni gjaldkera foreldafélagsins 

• Rætt um foreldrafund 1 bekkjar. Farið yfir glærur og undirbúið 

kynningu 

• Rætt um SAMMOS.  

• Stefnt á fræðslu fyrir foreldra í október.  

• Bókað verður námskeið hjá Heimili og skóla og haft samband við 

skráða bekkjarfulltrúa í öllum árgöngum til að koma á það. Stefnt á 

að halda námskeiðið í lok sept.   

• Ætlum að óska eftir fundi með stjórnendum í skólanum og reyna 

festa fundi sem þessa nokkrum sinnum á hverju ári til að halda 

góðu samtali gangandi.  

• Fylgja eftir breytingunum sem á að gera á skólalóðinni. Reyna að fá 

tímaramma á verkefnið til að sjá hvenær framkvæmdir hefjast á 

lóðinni.  

• Hugleitt mismunandi fræðslur og viðburði til að bjóða uppá á 

næstunni.  

• Bekkjarfulltrúar.  

 


